



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ พรีกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ คือ ปัญหาถนนชำรุดทรุดโทรมและคับแคบ ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะริมถนนดับ ปัญหาสุนัขจรจัดเพิ่มจำนวนมาก ขอให้สำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน ปัญหามลพิษฝุ่นจากการก่อสร้างและจากเขม่าควันท่อไอเสียรถยนต์ เรื่องการหลอกลวงขายครีมไม่ได้มาตรฐานราคาแพง ขอให้สร้างสะพานคนเดินข้ามถนนในแหล่งชุมชนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง เรื่องผู้ยื่นคำขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุของจังหวัดอุบลราชธานี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการค้ำจ่ายเงินเป็นจำนวนมากและค้ำจ่ายเงินเป็นระยะเวลายาวนานหลายปี ขอให้แก้ไขโดยให้รับเงินภายในระยะเวลา ๓๐-๖๐ วัน เรื่องโครงการสร้างบ้านคนจนบ้านพอเพียงให้แก่ผู้ยากจนกลุ่มเปราะบาง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ่ายเงินเป็นจำนวนน้อยไม่เพียงพอจึงขอให้เพิ่มจำนวนเงินให้เหมาะสม เรื่องขอให้เปลี่ยนที่ดินทำกิน ส.ป.ก. ของเกษตรกรเป็นโฉนดที่ดิน เรื่องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังประสบปัญหาการเกิดโรคใบด่างกับต้นมันสำปะหลัง ปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน เรื่องขอให้ถอนเสาไฮแมสบนถนนทางหลวงเนื่องจากกีดขวางทางจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุ เรื่องขอให้กรมชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งนาเป็นการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร เพื่อมีน้ำไว้ใช้แก้ไขปัญหายั่งยืน ปัญหาประชาชนเข้าไปอยู่ในที่ดินทำกินสร้างที่อยู่อาศัย วัด และโรงเรียน ก่อนที่จะประกาศเป็นเขตคุ้มครองป่า เรื่องสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. เพื่อขอให้ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น เงินค่าตอบแทน เงินค่าเลี้ยงชีพ เบิกค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา ภรรยา และบุตร เบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือหลังเกษียณอายุ เป็นต้น เรื่องที่เลี้ยงเด็กพิการและลูกจ้างจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ไม่ได้รับการปรับเงินค่าจ้างเป็นเวลายาวนาน ต้องการให้มีการปรับเงินค่าจ้างให้สอดคล้องกับค่าครองชีพให้ปัจจุบัน เรื่องประชาชนขอให้เปลี่ยนจุดผ่อนปรนช่องอานม้าให้เป็นด่านถาวรเพื่อประชาชนได้มีรายได้จากการค้าขายสินค้าเข้าประเทศเพิ่มขึ้น ปัญหาการดำเนินการช่วยเหลือให้มีการทบทวนมาตรการแรงงานต่างด้าวรูปแบบพิเศษในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ปัญหาการเลิกจ้างและจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างและครอบครัว ขอให้รัฐบาลดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับนายจ้าง ปัญหายาเสพติดและการกระจายสินค้ายาเสพติด ปัญหาโคเนื้อ โคขุน กุ้ง และสุกร และราคาต้นทุน

อาหารสำเร็จรูป แนวทางแก้ไขการป้องกันโรคระบาดของโคเนื้อ โคขุน กุ้ง และสุกร เรื่องการเพิ่มตลาดการซื้อขาย เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มปริมาณการส่งออกให้กับเกษตรกร เรื่องวิกฤติน้ำท่วมและขอให้กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง น้ำท่วม ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เรื่องมลพิษทางอากาศจากกลุ่มอุตสาหกรรม เรื่องขอให้ควบคุมปัญหาราคา ไข่ไก่ไข่เป็ดที่มีราคาแพง ฯลฯ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว **ประธานสภาผู้แทนราษฎร** ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ สรุปลผลการประชุมได้ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

#### กระทั่งถามสดด้วยวาจา

**๑. กระทั่งถาม เรื่อง ปัญหาน้ำมัน กระจก และอาวุธหาย เรื่องตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อ รวบปรามการทุจริตในกองทัพ เรื่องการซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือ**

**นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์** เป็นผู้ตั้งกระทั่งถาม

**ประเด็นคำถาม** คือ ปัญหาน้ำมัน กระจก และอาวุธหาย เรื่องตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อรวบรวม การทุจริตในกองทัพรวมทั้งการลงโทษทางอาญาและวินัยอย่างไร เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานแล้ว เรื่องการซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือมีการดำเนินการอย่างไร

**นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม** เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กระบวนการตรวจสอบเรื่องน้ำมันหาย มีอยู่ ๔ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๑ ระดับ หน่วยที่ใช้น้ำมันไปดำเนินการตรวจสอบ ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจสอบทางการส่งกำลังบำรุง ขั้นตอนที่ ๓ ใช้ชุดตรวจ หรือกรรมการตรวจสอบ เช่น จเรทหาร เป็นต้น ขั้นตอนที่ ๔ หากการตรวจสอบเสร็จแล้ว พบ หรือ ไม่พบ ให้มี ชุดตรวจพิเศษดำเนินการตรวจสอบให้ชัดเจน ประเด็นเรื่องเรือดำน้ำสั่งซื้อจากจีนแล้วได้เครื่องยนต์ไม่ตรงตาม Spec ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง คือ กองทัพเรือ หากกองทัพเรือสรุปว่า จะใช้หรือไม่ใช้ จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกสัญญา กองทัพเรือจะเสนอเรื่องไปที่กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบอย่างไร จากนั้นเสนอไปที่คณะรัฐมนตรี หากแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกองทัพเรือ ที่เป็น ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และกองทัพเรือแจ้งว่า จีนได้ตอบกลับว่าจะไม่ได้เครื่องยนต์ตามสัญญา ซึ่งเรื่องยัง เสนอไม่ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และยังไม่ถึงคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการได้มีการติดตามเรื่องนี้และได้มีการสอบถามไปยังกองทัพเรือว่า กองทัพเรือจะดำเนินการอย่างไร กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จะสรุปอย่างไร โดยระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ ๒-๓ เดือน จึงจะไปตัดสินใจในการที่จะไปยกเลิกสัญญาไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องดำเนินการตามกรอบเวลา

**๒. กระทั่งถาม เรื่อง ปัญหาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล**

**นายพัฒนา สัพโส** เป็นผู้ตั้งกระทั่งถาม

**ประเด็นคำถาม** คือ ปัญหาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการดำเนินการอย่างไร และขอให้รัฐบาลพิจารณางบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

**นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี** เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ โดยในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทนของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความล่าช้า ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) ดูแลในเรื่องงบประมาณว่าเป็นอย่างไร โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวมาแล้วล่าช้า แต่ได้อนุมัติงบประมาณของงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ งบกลาง เพื่อสำรองผูกเงินเป็นจำนวนเงิน ๓๔๖,๗๒๖,๔๐๐ บาท จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวน ๓,๓๒๐ อัตรา สำหรับงบประมาณในปี ๒๕๖๗ จะได้รับงบประมาณมากกว่าเดิมประมาณ ๕๘๔ ล้านบาท ซึ่งจะได้รายงานให้กระทรวงการคลังเห็นชอบต่อไป

**๓. กระทู้ถาม ของ นายรังสิมันต์ โรม** เนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

**กระทู้ถามทั่วไป**

**๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร** (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖)

**นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์** เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาถามนายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชประชาชนได้รับความเดือดร้อนขยะส่งกลิ่นเหม็นพุ่งกระจายไปไกลประมาณ ๕-๑๐ กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนอย่างไร

**นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ เรื่องปัญหาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช เรื่องกลิ่นเกิดขึ้นเป็นเวลานาน โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบถามเรื่องกำจัดกลิ่นขยะมีมาตรการอย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีขยะประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตันต่อวัน กรุงเทพมหานคร ได้แยกการกำจัดออกเป็น ๓ ศูนย์ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช รับผิดชอบขยะประมาณ ๔,๐๐๐ ตันต่อวัน มีพื้นที่ประมาณ ๕๘๐ ไร่ ได้วางมาตรการในการแก้ปัญหาขยะต้น ระยะเวลา ระยะปลาย ปัญหาขยะสันได้เพิ่มมาตรการในการควบคุมผู้รับจ้างในการกำจัดขยะมูลฝอย และดำเนินกิจกรรมลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ได้เพิ่มการล้างทำความสะอาดโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเพิ่มการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะมูลฝอยบริเวณกองขยะมูลฝอยอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานและพยายามลดขยะมูลฝอยเข้าสู่โรงงาน

โดยโรงงานขยะมูลฝอยที่อ่อนนุชปัจจุบันเป็นโรงงานปิด เนื่องจากรองรับขยะ เป็นจำนวนมาก ในบางครั้งปริมาณ กำจัดขยะเหลือล้นกองขยะมูลฝอยออกอยู่นอกโรงงาน กรุงเทพมหานครพยายามจะเพิ่มโรงงานปิดให้มากยิ่งขึ้น มาตรการระยะกลาง ในการปรับปรุงโรงงานขยะมูลฝอยทั้งหมดในศูนย์อ่อนนุชให้เป็นระบบปิดโดยมีระบบ บำบัดกลิ่น ฝุ่นละออง และพิษต่าง ๆ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม และใช้เป็นแนวป้องกันกลิ่นของขยะมูลฝอย ระยะยาว เมื่อโครงการ หมดตามสัญญา พิจารณาดำเนินการเลือกใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอยสมัยใหม่ที่เหมาะสมให้กับ สภาพสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนล้อมรอบในปัจจุบันและเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่น และสามารถนำขยะมูลฝอย มาใช้ให้เกิดประโยชน์

## ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการ โครงการรถไฟรางคู่สายใต้ ลำซำ

นายศาสตรา ศรีปาน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

**ประเด็นคำถาม** คือ โครงการรถไฟรางคู่สายใต้ได้ดำเนินการอย่างไร และโครงการจะเสร็จเมื่อไร

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ เรื่องโครงการรถไฟรางคู่สายใต้มีทั้งหมด ๒ ระยะ โครงการของรถไฟปัจจุบัน ระยะทาง ๔,๐๔๔ กิโลเมตร ครอบคลุมทั้งหมดทั้งประเทศ ๔๗ จังหวัด สำหรับภาคใต้ระยะที่ ๑ มีอยู่ ๓ โครงการ โครงการหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๘๔ กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคือนครปฐม - หัวหิน ระยะทาง ๑๖๙ กิโลเมตร ส่วนที่ ๓ ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร แล้วเสร็จทั้งหมด ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ สัญญาของประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร แล้วเสร็จไปแล้ว ๙๓.๘ เปอร์เซ็นต์ บางสะพาน - ชุมพร แล้วเสร็จไปแล้ว ๙๗.๑๔ เปอร์เซ็นต์ ระยะที่ ๑ นี้คาดว่าจะเสร็จและ เปิดทำการใช้ประมาณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะที่ ๒ ส่วนใต้ไปสิ้นสุดที่ปาดังเบซาร์มีอยู่ ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ ชุมพร - สุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๑๖๘ กิโลเมตร ส่วนที่ ๒ สุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ สงขลา ส่วนที่ ๓ ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร จะใช้งบประมาณของปี ๒๕๖๗ และปี ๒๕๖๘ ที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี และคาดว่าส่วนที่ ๒ จะแล้วเสร็จประมาณปี ๒๕๗๒ - ๒๕๗๓ โดยใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ และปี ๒๕๖๘ ในการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันการสำรวจออกแบบเรียบร้อยแล้วผ่านประชาคมเรียบร้อยแล้วทุกอย่าง ขณะนี้พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีและดำเนินการสำเร็จไปตามที่ได้ชี้แจง

๓. กระทู้ถาม ของ นายชวาล พลเมืองดี เรื่อง ความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำประปา ส่วนภูมิภาค ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

## ๔. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดแอมเฟตามีน

นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ ภาครัฐมีมาตรการเร่งรัดการปราบปราม การแพร่ระบาดของยาเสพติด แอมเฟตามีน หรือยาบ้าอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร และขอทราบรายละเอียด

**พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ รัฐบาลได้ยกปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องแก้ไข ให้เห็นผลภายใน ๑ ปี ดำเนินการครบวงจรคือการไปแก้ไขผู้ติดยาเสพติดคือผู้เสพเป็นผู้ป่วย รวมถึงไปสกัดผู้ค้า ยึดทรัพย์ และการป้องกัน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคในปัจจุบันและแนวทางแก้ไข ปัจจุบันยาเสพติดที่เป็นยาบ้าแอมเฟตามีน ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเรียกว่า Drug Profile ของสำนักงาน ป.ป.ส. พบว่า ยาบ้าทั้งหมดได้เปลี่ยนการผลิต ไม่มีโรงงานผลิตในประเทศไทย ปัญหาคือยาบ้าทั้งหมดมาจากนอกประเทศ ดังนั้น การแก้ปัญหาต้องยกระดับในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะยกระดับจะเป็นวาระแห่งชาติ ยาเสพติดต้องเป็นวาระแห่งภูมิภาค ยาเสพติดต้องเป็นวาระนานาชาติ ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะมีมาตรการสกัดกั้นการป้องกันการสืบสวน การขยายผล การยึดทรัพย์อย่างจริงจัง ภายใต้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศ คือภายใต้หลักนิติธรรม ส่วนมาตรการในประเทศจะต้องทำหลายมาตรการ ทั้งผู้ค้ารายย่อย ผู้ค้าคนสำคัญ และมาตรการที่นำมาใช้คือมาตรการเรื่องทรัพย์สิน ผู้ค้ายาเสพติด ผู้หาผลประโยชน์จากยาเสพติดคือความโหดร้ายที่มาทำลายเพื่อนมนุษย์ต้องการคือเงิน แล้วอีกจำนวนหนึ่งจะเป็นผู้คอยสนับสนุน โดยผู้สนับสนุนมีทุกระดับ อาจจะต้องเป็นผู้มีอิทธิพล ข้าราชการ รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ซึ่งจะได้นำมามาตรการต่าง ๆ มาใช้แก้ปัญหาต่อไป

#### กระทู้แยกเฉพาะ

อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๓๖-๑๑.๕๑ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามลำดับ คือ

#### ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ค่าปรับกรณีการดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ ล่าช้า

**นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร** เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**ประเด็นคำถาม** คือ เรื่องการก่อสร้างมีความล่าช้า ประชาชนไม่สามารถเดินใช้งานหรือสัญจรได้ เพราะ Footpath ยังหายไป พื้นถนนอาจจะเสร็จ แล้วเปิด ๑ เลนบ้าง กั้น ๑ เลนบ้าง โครงการนี้ผิดสัญญาแล้วหรือไม่ ล่าช้าหรือไม่ แล้วมีการจ่ายค่าปรับแล้วหรือไม่ หรือว่าดำเนินการอย่างไร

**นายเกรียง กัลป์ตินันท์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ เรื่องสัญญานี้หมดเมื่อไร ค่าปรับได้มีการปรับกันหรือไม่ อย่างไร สำหรับสัญญานี้ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ อายุในสัญญา ๙๐๐ วัน สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ อายุสัญญาหมดอายุสัญญานานแล้ว ตั้งแต่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากหลังจากเซ็นสัญญาก่อสร้างแล้ว กทม. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ เพราะติดขัดพวกระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ จำนวน ๔๔๑ วัน ที่ส่งมอบพื้นที่ กว่าที่จะ Clear ในเรื่องไฟฟ้า Clear เรื่องประปา Clear เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งกีดขวางการก่อสร้างได้เสียเวลาไป ๔๑๑ วัน หลังจากเสียเวลาไป ๔๑๑ วันแล้ว ยังได้รับมาตรการ ผลกระทบจากโควิดอีกจำนวน ๗๐๑ วัน มาตรการโควิดให้ค่าปรับเป็น ๐ ถ้าโดน ค่าปรับ ๘๒๗ วัน ค่าปรับเท่าไรให้เป็น ๐ แต่เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่าง กทม. กับผู้ประกอบการอยู่ว่าครั้งแรก ๔๔๑ วัน ซึ่งได้รับจากมาตรการที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการได้ ๔๑๑ วัน ตรงนี้มาตรการของคณะรัฐมนตรีไม่ชัดเจนว่าตรงนี้จะไป



หักออกจากมาตรการโควิดหรือไม่ ทาง กทม. ขณะนี้สอบถามไปที่คณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งอยู่ที่สำนักงบประมาณ ตอนนี้อะไรยังไม่ตอบ ข้อขัดแย้งตรงนี้จึงไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่า มาตรการค่าปรับ ผู้รับจ้าง จะต้องโดนปรับจำนวนเงินเท่าไร ถ้ารวมมาตรการค่าปรับทั้งสิ้น อายุสัญญา ๙๐๐ วัน ที่ส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ ๔๑๑ วัน รวมเบ็ดเสร็จในสัญญารวมมาตรการโควิด จะเป็น ๑,๔๖๗ วัน ถ้านับรวมสัญญาจะหมดเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ค่าปรับ ๐ เปอร์เซ็นต์ แต่นับถึงปัจจุบันหมดสัญญาไปแล้ว ๑๐๐ วัน

## ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้อนุมัติเงินค้ำจ่ายให้แก่หน่วยงานกู้ภัย

**นายชัชวาล แพทยาไทย** เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

**ประเด็นคำถาม** คือ กระทรวงสาธารณสุขทราบหรือไม่ว่า สพฉ. ค้างเงินสนับสนุนอาสาสมัครกู้ภัย จำนวน ๗ เดือน ปัญหานี้เกิดจากสาเหตุใด จะแก้ไขอย่างไร และจะจ่ายเงินที่ค้างแก่อาสาสมัครกู้ภัยเมื่อไร

**นายสันติ พร้อมพัฒน์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ เรื่องความดีของอาสาสมัครกู้ภัยมีความเสียสละในการตั้งใจทำงานเพื่อสังคมและประชาชน โดยเฉพาะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ หน่วยอาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนในขณะที่เกิดภัยพิบัติเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ หากเห็นรถ Ambulance บางครั้งต้องรีบส่งให้คนขับรถหลบเพื่อให้อาสาสมัครกู้ภัยปฏิบัติภาระหน้าที่ตามหน้าที่เสียสละอย่างรวดเร็ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อได้รับคำร้องเรียนคำเสนอแนะ ได้เชิญหน่วยแพทย์ฉุกเฉินซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้มาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงไม่เร่งรัดอย่างรวดเร็วที่จะดูแลบุคลากรที่มีความเสียสละมากมาย ในการที่ของงบประมาณแล้วนำเงินเหล่านั้นมาสนับสนุนในการทำความดีของอาสาสมัครกู้ภัยมาโดยตลอดเกือบจะเรียกว่าไม่เคยบกพร่องเสียด้วยซ้ำ แต่ที่เกิดเหตุในครั้งนี้นี้เนื่องจากโควิด เนื่องจากมีสถานการณ์อะไรมากมาย หน่วยงานต่าง ๆ มีงานมากทำให้ประชาชนมาพึ่งพาอาศัยอาสาสมัครกู้ภัยมากขึ้นเป็นพิเศษ ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบดิจิทัลใช้งานเป็นเวลา ๑๕-๒๐ ปี บ้านเมืองประชาชนและหน่วยกู้ภัยมีความเชี่ยวชาญชำนาญรวดเร็วขึ้นในการเข้าไปแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นภัยต่าง ๆ ทำให้ปริมาณมากขึ้น ๆ จนกระทั่ง “ระบบล่ม” ระบบไม่ยอมรับและระบบคอมพิวเตอร์เวลาเกิดปัญหาจะหยุดทำ ซึ่งได้สอบถามทางแพทย์ฉุกเฉินแล้ว ได้ตอบว่า ได้แก้ไขอย่างรวดเร็ว ซึ่งใกล้จะจบแล้วในเรื่องปัญหาของระบบ ผู้ที่ตรวจสอบในการทำงานเป็นรายครั้งจะครั้งละเท่าไร จะต้องไปผ่านระบบให้จังหวัดรับรองเข้ามาหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้จัดการนำเงินเหล่านั้นส่งไปให้จ่ายเท่าที่ทราบระบบเดิม ๆ ได้ทำมาก่อนล้มภายในไม่เกิน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ข้อมูลล้มได้พยายามจ่ายเงินให้หน่วยกู้ภัยสามารถดำเนินการได้จ่ายไปแล้ว ๕๐๐ กว่าล้านบาท จาก ๘๐๐ กว่าล้านบาทของทั้งปีและขณะนี้ ภายในสิ้นเดือนนี้จะจ่ายออกไปอีกประมาณ ๑๖๐ กว่าล้านบาท รวมใน ๒-๓ วันที่จะจ่ายเพิ่มเข้าไปแล้วเท่ากับว่าจะจ่ายครบประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เหลืออีกประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเงิน ๒๐๐ กว่าล้านบาท ขณะนี้ร้อจังหวัดรับรอง เมื่อเข้าระบบได้แล้วจะดำเนินการจ่ายเงิน คาดว่าไม่เกินเดือนตุลาคมจะจ่ายเงินได้ครบถ้วนและจ่ายได้รวดเร็ว เมื่อระบบดิจิทัลได้ปรับปรุงสามารถ Key เข้ามาในข้อมูลของกระทรวงได้และเกิดความรวดเร็วจะดำเนินการเหมือนเดิมคือได้รับเงินไม่เกิน ๓๐ วัน

กระทู้ถามในลำดับที่ ๑ และ ๒ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

### ๓. กระตุ้งถาม ของ นายชุตติพงศ์ พิภพภิญโญ จำนวน ๒ กระตุ้ง ดังนี้

#### ๑) เรื่อง ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดระยอง กรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ประเด็นคำถาม** คือ ปีนี้เป็นปีที่มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะเข้าสู่วิกฤตการณ์ El Nino ซึ่งอาจมีความยาวนานมากกว่า ๑ ปี ความกังวลของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยอง จึงต้องการทราบว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งหมดของจังหวัดระยอง ในระยะ ๑ ปีที่จะมาถึงเพื่อการแก้ไขปัญหาค้างนี้ได้อย่างไร

**ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับเกษตรกรจังหวัดระยองในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในระยะเร่งด่วนและระยะยาวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปตรวจราชการที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพราะว่าจากอิทธิพลปรากฏการณ์ El Nino สร้างผลกระทบสร้างความกังวลให้กับประชาชนทั่วทั้ง ๗๗ จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออก ตั้งแต่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการในการป้องกันภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างเร่งด่วน จังหวัดระยองมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ ๒ แห่ง ซึ่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำประแสร์ และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๓ แห่ง ซึ่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองระลอก อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำดอกกราย ซึ่งความจุน้ำโดยรวมแล้วอยู่ประมาณที่ ๕๙๐.๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุของน้ำใช้รวมแล้วประมาณ ๕๖๓.๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้การในปัจจุบันนี้อยู่ที่ ๓๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ความต้องการน้ำจากอ่างในฤดูฝนคือตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม จนถึง ๑ ตุลาคม มีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งหมด ๓๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ยังคงจะต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพออีก ๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นปริมาณน้ำเมื่อหมดหน้าฝน คือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๖ มีปริมาณรวมประมาณ ๔๐๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ ๖๘ เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าความต้องการจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งปี ๒๕๖๖ กับ ปี ๒๕๖๗ จะมีความต้องการปริมาณน้ำอยู่ที่ ๓๒๙.๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร การเริ่มฤดูแล้ง คือตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ปี ๒๕๖๖ นี้โดยภาพรวมแล้วปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการจะลึกลงไปว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งมีความจุอยู่ที่ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร มีความจุของน้ำใช้การอยู่ที่ ๒๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในปัจจุบันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว ๖๖ เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ ๑๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ว่าความต้องการน้ำจากอ่างประแสร์ในฤดูฝนของปี ๒๕๖๖ อยู่ที่ ๗๕.๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ยังคงต้องการจัดสรรน้ำอยู่อีกประมาณ ๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งรวมไปถึงการผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๖ จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ ๑๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ ๗๒ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ไว้ว่า ร่องมรสุมจะทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องในภาคตะวันออก โดยเฉพาะระยอง จันทบุรี และตราดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มในอ่างประมาณ ๙ ล้านลูกบาศก์เมตร สรุปแล้วความต้องการน้ำจากอ่างประแสร์ในฤดูแล้ง คือ ปี ๒๕๖๖ ถึงปี ๒๕๖๗ ปีหน้าต้องการปริมาณอยู่ที่ ๑๐๕.๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งรวมไปถึงการผันน้ำไปยังคลองใหญ่และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของชาวจังหวัดระยอง ส่วนแนวทางที่จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างมี ๒ แนวทาง คือ ๑. การสูบน้ำหรือผันน้ำ

จากคลองสะพานไปเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์แผนการผันน้ำ ๒. สูบน้ำจากกลุ่มน้ำวังโดนดของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสามารถเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์ได้ ซึ่งมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒) เรื่อง ปัญหาช้างป่าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดระยอง กรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

๔. กระทู้ถาม ของ นายสรรเพชญ บุญญามณี จำนวน ๒ กระทู้ ดังนี้

๑) เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลเขารูปช้าง ตำบลเกาะแก้ว ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กรมนายกรัฐมนตรี เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามไม่อยู่ในที่ประชุม ดังนั้น กระทู้ถามดังกล่าวจึงตกไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๕ (๑)

๒) เรื่อง ขอรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินแปลง “โคกไร่” ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กรมนายกรัฐมนตรี เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอถอนกระทู้ถามดังกล่าวซึ่งกระทำได้ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๓

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอ นำเรื่องขอลอนญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการมอบหน้าที่การให้บริการไฟฟ้า อำเภอสตึก จากกิจการไฟฟ้า สวัสดิการ สัมปทาน กองทัพเรือ ไปเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง ซึ่ง นายสระสิทธิ์ เผือกประพันธ์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๓) ออกจากระเบียบวาระการประชุม ขึ้นมาพิจารณา ก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ที่ประชุมได้มีมติยินยอมให้ถอนได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กิรปภทธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทีญญู ทิพยมณฑา และนายทิมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นเรื่องบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ต้องการรู้ข้อเท็จจริงว่า มีใครมาร้องเรียนบ้าง ร้องเรียนแล้วเป็นอย่างไร ในกรณีที่ยุติเรื่อง กระบวนการในการทำเป็นอย่างไร เรื่องขอให้บูรณาการระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่



**ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตอบชี้แจง** สรุปได้ว่า เรื่องกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีบุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้ว่าการบุคคลถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้สามารถยื่นร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาได้ภายใต้กฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และมี พ.ร.บ. ว่าด้วย วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกำหนดรองรับว่า ก่อนที่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มายื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นหน่วยงานในเบื้องต้น กรณีที่พิจารณาแล้วไม่เข้าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจะยุติเรื่อง กรณีที่ก้ำกึ่งหรือเห็นว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา อำนาจวินิจฉัยสุดท้ายจะอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยุติเรื่อง ไม่ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในเวลาที่กำหนดไม่ได้ตัดสินคดี ผู้ร้องที่จะไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง หากมีความสงสัยต้องการข้อมูลว่า ในส่วนที่ไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญมีอยู่ ๑ เรื่อง จะเป็นเรื่องกรณีการประกันตัวผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กำหนดไว้ชัดเจนหลักเกณฑ์วิธีการในการประกันตัวผู้ต้องหาที่กำหนดไว้ใน พ. วิ. อาญา ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่ได้ส่งมีความเห็นว่า ขัดต่อกฎหมายและได้ส่งต่อไปยังศาลปกครองเป็นกรณีเกี่ยวกับ คำสั่ง หรือว่าการปฏิบัติการกระทำทางปกครองที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งต่อให้ศาลปกครองพิจารณา เรื่องขอให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างองค์กรอิสระด้วยกัน กรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ ๕ องค์กรให้เน้นการให้ความร่วมมือประสานงานในการปฏิบัติงานด้วยกัน กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่รับไว้แล้วไม่ตรงกับภารกิจขององค์กรอิสระที่รับเรื่อง แต่ไปตรงกับอีกองค์กรอิสระหนึ่งให้ส่งเรื่องนั้นไปยังองค์กรอิสระนั้น เช่น กรณีมีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการร้องมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะไม่รับไว้แต่ไม่ได้ทิ้งเปล่า โดยจะส่งต่อไปยัง ป.ป.ช. เพื่อรับเรื่องไปพิจารณาต่อไป

### ที่ประชุมรับทราบ

#### ญัตติด่วน

ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนประชาชน เพื่อส่งความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้คณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่ง นายอดิศร เพียงเกษ เป็นผู้เสนอด้วยวาจา เพื่อให้สภาพิจารณารับเป็นเรื่องด่วน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๑) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งความเห็นและข้อร้องเรียนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้คณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจต่อไป ซึ่ง นายรังสิมันต์ โรม เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ผู้เสนอญัตติทั้ง ๒ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ตามลำดับ ดังนี้ นายอดิศร เพียงเกษ แถลงเหตุผลเรื่องความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นข่าวในสื่อทุกกระแสมาเป็นเวลานาน ตำรวจคือกระบวนกรยุติธรรมขั้นต้น ถ้ากระบวนกรยุติธรรมขั้นต้นไม่เป็นเอกภาพ สายการบังคับบัญชา หรือจะพิทักษ์รักษาสิทธิ

เสรีภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้รับผลกระทบแน่ เพราะตำรวจต้องดูแลประชาชน เรื่องที่เกิดขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นข่าวสารที่ประชาชนได้ฟังได้เห็นแล้วมีผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนว่าในอนาคตจะพึงใครถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้น เพราะในองค์กรมีคนละก๊ก คนละฝ่าย เมื่อวานนี้อ่านข่าวใน Twitter บอกว่า มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งถ้าเปิดเผยข้อมูลในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้ตายหมด เป็นเรื่องร้ายแรงมากในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผ่าน พ.ร.บ. ปฏิรูปตำรวจ และเป็นกรณีการคนหนึ่งในสภาชุดที่แล้ว โดยการทำกฎหมายปฏิรูป ไม่ใช่ปฏิรูปมาให้มีความขัดแย้ง แต่ปฏิรูปให้วงการตำรวจดีขึ้น แต่พอเห็นการสัมภาษณ์ของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ดังกล่าว จึงยืนยันตัดด้วยวาจาต้องการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สนใจเรื่องนี้และขยายผลเรื่องนี้ว่า สิ่งที่นายตำรวจคนดังกล่าวพูดว่า ถ้าเปิดเผยข้อมูลแล้วจะตายกันหมดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเรื่องอะไร เชื่อกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศฟังการประชุมครั้งนี้ ขอให้กำลังใจตำรวจดีเมื่อมีตำรวจเลวต้องเอาออกไป ความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงจะปกปิดไม่ได้ ข้อมูลลับที่บอกว่าเปิดแล้วสำนักงานตำรวจตายทั้งหมดคืออะไร จะปกปิดไม่ได้ จึงขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้นำปัญหาที่ประชาชนสนใจเพื่อปรับปรุงองค์กรตำรวจให้มีคุณภาพต่อไป

**นายรังสิมันต์ โรม แกลงเหตุผล** เนื่องด้วยการปรากฏต่อข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหลายนาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไล่เรียงกัน ๒ กรณีได้แก่ การยิงตำรวจที่เสียชีวิต เนื่องจากการพยายามแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจในกองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอเรียกว่า คดีก้านนง และการส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อดำเนินการจับกุมคณะทำงานของรอง ผบ.ตร. ขอเรียกว่า การบุกค้นบ้านพักรอง ผบ.ตร. ซึ่งความเห็นจากอดีตตำรวจหลายนายว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและคาดว่าจะมีเหตุผลพิเศษที่นอกจากการทำหน้าที่ตามวิสัยของตำรวจทั่วไป โดยที่ทั้ง ๒ กรณีนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในฐานะผู้รักษาสันติราษฎร์รวมทั้งยังขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังเกิดขึ้นในช่วงของการเลือก ผบ.ตร. คนใหม่ ทำให้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอาจเป็นการทำไปเพื่อช่วงชิงตำแหน่ง ผบ.ตร. ระหว่างคนในวงการตำรวจด้วยตัวเองและอาจถูกมองว่าเป็นการตัดตอนตำรวจที่ทำคดีก้านนงให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไป ซึ่งทั้ง ๒ ส่วนกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตำรวจทั้งสิ้น จากเหตุการณ์ทั้ง ๒ กรณีและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องและส่งผลการพิจารณาให้รัฐบาลรับไปดำเนินการเพื่อปฏิรูปตำรวจต่อไป

**สมาชิกฯ อภิปราย** ประเด็นเกิดโศกนาฏกรรมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงตายต่อหน้าเพื่อน ๆ ตำรวจนับสิบคน ไม่มีใครชักปืนขึ้นมาป้องกันเพื่อนแม้แต่คนเดียว แล้วปรากฏว่าไปตายกันในบ้านผู้มีอิทธิพล เป็นหน้าตาเรื่องศักดิ์ศรีของบ้านเมือง และการตรวจค้นบ้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมจับควบคุมตัวลูกน้อง ๗-๘ คน ข้อหาอะไร ข้อหาไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เรียกว่า สีเทา เรื่องสถานบันเทิงกฎหมายสรรพสามิต เพื่อให้ควบคุมในการจัดเก็บภาษี เรื่องบุหรีไฟฟ้า เรื่องการแต่งตั้ง ผบ.ตร. โดยนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่า Candidate ผบ.ตร. ทั้ง ๔ ท่านมีอาวุโสในทางราชการและการขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารที่แตกต่างกันไม่มากนัก ทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน ผ่านงานมาทุกรูปแบบ แต่ ผบ.ตร. คนใหม่ จะต้องทำงานสนองนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน จึงมั่นใจว่า พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ฯ สามารถทำงานส่วนนี้ได้ เมื่อเข้านี้ตำรวจจับยาเสพติด Lot ใหญ่ มูลค่า ๓๐๐ ล้านบาท ประชาชนก็สงสัยว่า

จัดฉากหรือเปล่า การเลือกตั้ง ผบ.ตร. เมื่อวานนี้ ประชาชนมองว่ามีตัวข้าง มีใบสั่งหรือเปล่า การแต่งตั้ง โยกย้าย ตำแหน่งต่าง ๆ ประชาชนมองว่ามี การซื้อตำแหน่ง มีตัวตำรวจหรือเปล่า ได้ยินคำกล่าวขานกันว่า ตำรวจเป็น ประตุแรกที่จะเปิดไปสู่ความยุติธรรม ระบบกฎหมายของเรากำหนดให้เฉพาะองค์กรตำรวจเท่านั้นที่มีอำนาจ หน้าที่ในการเป็นผู้ริเริ่มดำเนินคดีอาญา เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม คือ การรับแจ้งความร้องทุกข์ สืบสวนสอบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนำเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อควบคุม ดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดไว้ว่า ประชาชนทุกคนหาก ตกเป็นผู้เสียหายย่อมสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่กระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานตำรวจได้ แต่ประชาชนคนธรรมดา โดยเฉพาะคนชายขอบอย่างกลุ่มชาติพันธุ์คนยากจน ไม่มีความรู้ในกฎหมาย ไม่มีเงิน ที่จะจ้างทนายความเวลาถูกกระทำให้ได้รับความเสียหายในทางอาญาแล้วไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจ แทนที่จะได้รับการช่วยเหลือมักจะได้รับในสิ่งที่ตรงกันข้าม ซึ่งมีหลายลักษณะด้วยกัน ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ มักจะไม่รับแจ้งความ โดยอ้างว่า ความผิดเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจบอกปิดให้ไปแจ้งความยังสถานที่ที่เกิดเหตุ แต่ว่าความจริงคือการแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญาสามารถที่จะไปแจ้งที่ไหนก็ได้ เพราะว่ามีคำสั่งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ กำหนดเอาไว้ไม่รับแจ้งความโดยอ้างว่าผู้เสียหายไม่เอาพยานหลักฐานมามอบให้ บอกให้ไปหาพยานหลักฐานมาก่อน ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการแสวงหา พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑ ไม่รับแจ้งความโดยบอกว่า ผู้เสียหาย ไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย เช่น ในคดีฉ้อโกง คดียักยอก ถูกทำร้ายร่างกาย เป็นต้น ไม่รับแจ้งความโดยอ้างว่า เป็นความผิดทางแพ่งไม่ใช่คดีอาญาทั้งที่ยังไม่ได้รวบรวม แสวงหาพยานหลักฐานมาประกอบ หรือหากรับฟังว่า เป็นคดีแพ่งจริง ๆ ย่อมสามารถที่จะรับแจ้งความไว้เพื่อให้ผู้เสียหายใช้เป็นหลักฐานในการไปดำเนินคดีต่อได้ ไม่รับแจ้งความเพียงเพราะผู้เสียหายไม่รู้ว่าเป็นความผิดในข้อหาอะไร ประชาชนมาแจ้งความว่าได้รับความเสียหาย แต่ไม่รู้ว่าเป็นความเสียหายที่ได้รับกฎหมายว่าเป็นความผิดอะไร ทั้ง ๆ ที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานสอบสวน ในการสอบถามข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วปรับข้อเท็จจริงให้ตรงกับบทบัญญัติกฎหมาย บางกรณีเชื่อว่า ถ้ารับแจ้งความแล้ว หากไม่เป็นความจริงจะถูกดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จ ทำให้ผู้เสียหายที่ไม่มีพยานหลักฐาน ที่มากพอสมควรจะเกิดความกลัวแล้วไม่กล้าที่จะดำเนินคดีต่อ และบ่อยครั้งเมื่อแจ้งความร้องทุกข์แล้วทำสำนวน คดีล่าช้าไม่พยายามแสวงหาพยานหลักฐานมาดำเนินคดีจนบางครั้งคดีขาดอายุความทำให้ได้รับความเสียหาย บางครั้งผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์แล้วไม่ทำสำเนาส่งคืนให้กับผู้ที่มาแจ้งความไม่มีหลักฐานอะไร นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ผู้เสียหายต้องการแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด แต่กลับทำเพียงแค่การลง บันทึกลงประจำวันเอาไว้ ภายหลังผู้เสียหายไปติดตามพบว่า ไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ บางรายขาดอายุความ จากตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้กลับกลายเป็นว่า ตำรวจแทนที่จะเป็นกลไกที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่กลับเป็นว่า ตำรวจ เป็นกลไกขัดขวางไม่ให้คนชายขอบมีโอกาส เข้าถึงความยุติธรรม สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นปัญหาของระบบ การบริหารงานของตำรวจที่ไม่สามารถบริหารให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ที่วางไว้ได้ในทางปฏิบัติตำรวจก็ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน แต่ต้องรับผิดชอบต่อความพึงพอใจของ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือกลไกกลางที่รัฐสร้างขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ ระวังข้อพิพาทให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย และลงโทษผู้ที่กระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้คนในสังคมใช้

วิธีการแก้แค้นทางความเป็นธรรมด้วยตัวเอง แต่หากประตูที่จะเปิดสู่ความเป็นธรรมของรัฐปิดใส่คนบางกลุ่มเสียแล้ว จึงเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะนำไปสู่ความโกลาหลในอนาคต ถ้ามีความกดดันต่อคนบางกลุ่มมากเกินไป ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นจำเป็นต้องปฏิรูประบบการบริหารงานตำรวจทั้งระบบ

โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อ ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติ ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลตลาดทุนและของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่ง นายจุลพงษ์ อยู่เกษ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาการทุจริตฉ้อโกง กรณี บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่ง นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๓)

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมากจากบริษัทที่ยื่นงบการเงินผิดปรกติ ซึ่ง นายอนุชา บุรพชัยศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๗)

ผู้เสนอญัตติทั้ง ๓ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ตามลำดับ ดังนี้ นายจุลพงษ์ อยู่เกษ แถลงเหตุผลประเด็นเรื่องที่ดินในวงการตลาดเงิน หรือตลาดทุนเรียกกรณีนี้ว่าเป็นมหากาพย์การโกง คิดเป็นมูลค่านับแสนล้านบาท แสนล้านบาทนี้สร้างทางรถไฟฟ้าได้ ๑ สาย การตรวจพบถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ตรวจพบไป ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทแล้ว ผู้เสียหายส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วนำเงินบำเหน็จบำนาญมาลงทุนในหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทนี้ นอกเหนือจากนั้นเป็นการโกงแบบครบวงจร เช่น การปลอมบัญชี การฟอกเงิน การ Siphon เงิน การสร้างลูกค้าปลอม การสร้างเจ้าหนี้อปลอม สร้างธุรกรรมการเงินปลอม ยอมแม้กระทั่งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถึง ๖๐๐ กว่าล้านบาท เพื่อกลบเกลื่อนการตรวจสอบของกรมสรรพากร ขณะนี้ได้ออกมาจับอดีตผู้บริหารหลายราย ผู้บริหารบางรายหอบเงินหลายพันล้านบาทหลบหนีไปต่างประเทศ กรณีศึกษานี้คงไม่พ้นกรณีของ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เวลาทำธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนมี ๓ ส่วนใหญ่ ๆ คือ เงินของผู้ถือหุ้นเอง กู้ยืมธนาคาร และตลาดทุน นี่ถึงเรียกว่าตลาดทุน คือเอาเงินคนอื่นมาใช้ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นใหม่แล้วขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือเรียกว่า IPO หรือการออกหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ให้กับประชาชน เพราะฉะนั้นจึงถือว่าประชาชนเป็นเหยื่อในการโกงครั้งนี้

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล แถลงเหตุผล เรื่องการทุจริตใน บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่าความเสียหาย ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ด้วยสาเหตุการที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด มีการตกแต่ง

บัญชีเกิดขึ้นจนความเสียหายจำนวนมาก นอกจากนี้บริษัทยังมีการกู้เงินจากสถาบันการเงินและออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมาก ซึ่งเข้าข่ายถูกฉ้อโกงเงิน อีกทั้งพบว่ามีมีการถ่ายโอนเงินหรือผลประโยชน์ของบริษัทไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเรียกว่า การ Syphon เงินใช้ ภาษาอังกฤษว่า Money Siphoning ของผู้บริหารของบริษัท แม้ว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI จะได้รับคดีการทุจริตใน บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นคดีพิเศษไปแล้ว แต่ยังคงมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายจำนวนมากและความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินและกระทบกระเทือนต่อประชาชนอย่างร้ายแรง ดังนั้นจึงขอเสนอผู้ตติดังกล่าวนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องนี้

**นายอนุชา บูรพชัยศรี แฉลงเหตุผล** เนื่องจากกรณีที่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยื่นงบการเงินผิดปกติไปสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วได้มีการเผยแพร่สู่นักลงทุนทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก มูลค่าความเสียหายหลายหมื่นล้านบาทแล้วกระทบกับผู้ลงทุนหลายพันคน นอกจากนี้ความเสียหายดังกล่าวยังกระทบกับความเชื่อมั่นในการที่มีตลาดทุน โดยเฉพาะนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศไทย การที่จะมีการศึกษา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหามา โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยหลังจากที่ปัญหา COVID-19 ได้ผ่านพ้นไปในระดับหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้น หากนักลงทุนเสียความเชื่อมั่นกับตลาดทุนในประเทศไทยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง การตั้งคณะกรรมการวิสามัญหรือการที่จะส่งเรื่องไปให้กับทางด้านรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และทำให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

**มีสมาชิกรา อภิปราย** ประเด็นบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมูลค่าความเสียหาย ได้มีสมาชิกรายไปหลายท่านคาดว่าประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อหลายเดือนที่แล้วมีประชาชนนักลงทุนรายย่อยมายื่นหนังสือร้องเรียนเป็นเงินที่หามาทั้งชีวิตแล้วอยู่ที่ ๆ หายไป โดยที่ไม่มีการขอคืนเป็นบริษัททำหนังสือการคืน แล้วไปซื้อบริษัทที่ทำสายไฟมาแปลงสภาพกลายเป็นบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ความจริงควรจะตั้งตั้งแต่ต้นแล้วบอกเพิ่มทุนไปจะไปซื้อบริษัท LEONI Kabel GmbH บริษัทสายไฟของสัญชาติ เยอรมนีไม่ได้ซื้อยกเลิก Deal คณะกรรมการลาออก ขาดส่งงบ คือต้องมีกระบวนการในการที่จะระงับให้ได้ทันท่วงที การกระทำความผิดในคดีบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยการตกแต่งบัญชี การสร้างข้อมูลเท็จ การสร้างยอดขายปลอม ทั้งหมดนี้เป็นกรกระทำแบบแนบเนียนถึงขั้นที่บริษัทยอมจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง เพื่อไม่ให้ถูกตรวจสอบได้ โดยตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเราประมาณสูงถึง ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย รวมถึงนักลงทุนสถาบันตกเป็นเหยื่อในการฉ้อโกงในครั้งนี้ เพราะว่างบการเงินของบริษัทถูกเซ็นรับรองโดยบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง ๑ ใน ๔ ของโลก หรือเรียกว่า บริษัท Big four จนมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลายคนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ ผู้ลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อจึงไม่เคยเกิดความระแวงหรือสงสัยใด ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการหลอกกันตั้งแต่ต้นจนจบ ตอนนีเกิดปัญหาคือขึ้นว่า เมื่อเจอปัญหานี้ ก.ล.ต. บอกว่าจะปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ให้เข้มข้นขึ้น จากที่ได้ตรวจสอบได้ติดตามการลงทุนเรื่องหุ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศคิดว่ากรโกงของบริษัท



หรือการปั่นหุ้น หรือการ Insider Trading หรือการปลอมเอกสารต่าง ๆ การโกงของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ติดอันดับโลกเท่าที่ทราบไม่น่าจะมีบริษัทอื่นที่ทำได้ครบถ้วนขนาดนี้ ในแง่ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุนในหุ้น บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ก็พันรายหรือเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนในการถือหุ้นก็เพียง ๔,๐๐๐ กว่าราย หรือเกี่ยวข้องกับแบงก์ก็เพียงไม่กี่แบงก์ที่ปล่อยกู้เงินให้กับ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท แต่ความจริงความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศไทยกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยนั้นรุนแรงมากกว่าที่เราคิด ในเรื่องของหุ้น ราคาหุ้นกลางปี ๒๕๖๕ มูลค่า Market Cap มูลค่า ราคาตลาดของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประมาณ ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ปัจจุบันนี้มูลค่าหุ้นเหลือเพียง ๒๐๐ กว่าล้านบาท ทำให้เกิดความเสียหายไป ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ ล้านบาท หุ้นก็ไม่สามารถได้รับการชำระ ปัจจุบันประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท แบงก์ ๒ แบงก์ก็ให้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กู้อีก ๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท รวมแล้วเสียหายอย่างน้อยที่สุด ๖๐,๐๐๐-๗๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ในแง่ของภาพลักษณ์ของประเทศ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในระดับ SET100 จัดว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ ๑๐๐ อันดับแรกของประเทศไทยในตลาดหุ้นของประเทศไทย ซึ่งจะต้องเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือมาก ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ถึงจะให้อยู่ในระดับ SET100 ต้องเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือมาก บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือจัดให้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการ Rating ถึง BBB+ ซึ่งเป็น Rating ที่สูงมาก สูงกว่าหลายบริษัทที่รู้จักกันดี แต่ปรากฏว่าบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก ก.ล.ต. ของไทย จาก บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด กลับมีการทุจริตและมีการโกงอย่างมโหฬารอย่างไม่น่าเชื่อ แสดงให้เห็นว่าระบบกระบวนการต่าง ๆ ในประเทศไทยมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเป็นการด่วน เริ่มตั้งแต่ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ทำไม่มีโอกาสที่มาตรวจสอบบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อย่างละเอียด สามารถขอข้อมูลต่าง ๆ มากมาย แต่ทำไมบริษัทจึงเป็นอย่างนี้ ทำไมตลาดหลักทรัพย์ถึงปล่อยให้บริษัทที่มีการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีให้เป็นบริษัท SET100 ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงอย่างบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็น Big four มีชื่อเสียงระดับโลก ตรวจสอบบัญชีอย่างไรถึงตรวจไม่พบว่ามี การตกแต่งตัวเลข มีการ Syphon เงิน ในระดับหลายหมื่นล้านบาท เกิดอะไรขึ้นกับวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีทำอะไรอยู่ ผู้ทำบัญชีทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชีทุกคนต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และจะต้องมีการผ่านการสอบ มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด แต่แม้จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด แต่ยังไม่ยอมให้เกิดการทุจริตมากมายขนาดนี้อย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การลงทุนในตลาดหุ้นและหุ้นกู้ของประเทศไทยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความน่าเชื่อถือในการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย ถ้ามองว่าประชาชนในประเทศนี้ต้องดูแลตัวเองหรือ อย่างนี้จะมี ก.ล.ต. ไว้ทำไม ต่อมาอุปสรรคต่อการดำเนินการกรณีนี้คือประชาชนไม่ได้รับข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เหมาะสมและเพียงพอจาก ก.ล.ต. ในการที่จะไปฟ้องร้องต่อ ไม่รู้ขั้นตอนในการเอาผิด ไม่มีการแนะนำข้อมูลหรือดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ได้ได้รับความร่วมมือ ไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ มีความยุ่งยากในขั้นตอนการติดตามทางคดีทรัพย์สิน ในที่สุดประชาชนบางคนไม่เหลือเงินเก็บ บางคนต้องมีปัญหาครอบครัว ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพจิต บางคนเงินทั้งชีวิตเลย ประสบปัญหาในการดำรงชีพเนื่องจากไม่เหลือแล้ว ตอนหลังมีปัญหาขึ้นมาบริษัทยื่นขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้เสียหายพบว่าสินทรัพย์นี้ถูกระงับไว้แล้ว

